

## ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่างๆจากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการจัดเวทีประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านและตำบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เป็นประธานในการประชุมประชาคมครั้งนี้ โดยมีกำนันตำบลโนนตาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านและตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. เห็นควรจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านและตำบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ
๒. เห็นควรปรับปรุงถนนภายในตำบลทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลโนนตาล ๒,๐๐๐ คน
๓. เห็นควรให้ก่อสร้างไฟส่องสว่างภายในตำบลโนนตาลทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลโนนตาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป





# ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลโนนตาล

คำค้นหา..



ดำเนินการดับเพลิงไฟไหม้กองฟางราษฎร ช่างวัดบ้านโพ..



ดำเนินการขุดดินวางท่อน้ำระบบประปา ที่บ้านหนองบัว..



ดำเนินการสำรวจถนนบ้านหนองผือ หมู่4 , เปลี่ยนประ..



ดำเนินการซ่อมท่อน้ำแตกบ้านโนนเหลื่อม หมู่6 , ตรวจ..



ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าก่อสร้างบ้านนางแพ..



ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclab..



ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อย..



ขึ้นโครงหลังคาบริเวณระเบียงหน้าบ้าน พร้อมติดตั้ง..



โครงการมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย..



การให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลโนนต..



การให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลโนนต..



การให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลโนนต..



ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหามลภาวะทาง..



ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่น..



ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒..



ก่อสร้างบ้านนางแพรวประกาย วินทะไชย หมู่๓..

